



ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๔๘

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๘๘๕๓ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องกับรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ โดยมีประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

๑. ยกระดับความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นไปตาม SDG17 Partnerships for Goals ในเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาองค์การมหาชน ซึ่งหลายองค์การมีความร่วมมือกับ OECD ตาม Country Programme แล้ว โดยอาจดำเนินการควบคู่กับการกำหนดตัวชี้วัดสากลร่วม เช่น อันดับขีดความสามารถแข่งขันของโลก (International Institute for Management Development: IMD) เป็นต้น

๒. ประเด็นการดำเนินงานขององค์การมหาชนที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและการพัฒนาประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยองค์การมหาชนมีบทบาทหน้าที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นหรือองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาส่งเสริมองค์การมหาชนที่มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ๑) ตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดตามภารกิจของแต่ละองค์การมหาชน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เป็นงานประจำ (routine) เป็นตัวชี้วัดเดิมซึ่งสามารถดำเนินการได้แน่นอน และมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการประเมินมาก และ ๒) การกำหนดตัวชี้วัดขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ซึ่งอาจส่งผลให้การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไม่ท้าทายเท่าที่ควร

๓. การพิจารณานำตัวชี้วัดผลลัพธ์และผลกระทบในห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (Result Chain) มาใช้ในการประเมินโดยการกำหนดตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนงานเพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล วัตถุประสงค์การจัดตั้ง การสนับสนุนกระทรวงหรือหน่วยงานหลักที่กำกับองค์กรนั้น ๆ รวมถึงการบูรณาการกับหน่วยงานในกำกับอื่น ๆ (เช่น การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อน ยกระดับภารกิจ) และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมและการพัฒนาประเทศ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดสากลตามรายการกลุ่มองค์การมหาชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ อาจแบ่งเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานและตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ตามความเฉพาะกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เป็นต้น

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยินดีให้การสนับสนุนในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การมหาชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๖๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mdes๐๒๐๐.๑๓@mdes.go.th